

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn

Trong 20 năm qua các dự án nguồn vốn ODA do các nhà tài trợ quốc tế nói chung và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nói riêng tài trợ đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện tích cực và hiệu quả của Tỉnh, nhờ đó các dự án nguồn vốn ODA đã đóng góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực đó và hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Tỉnh đối với các dự án ODA sẽ được thực hiện trong tương lai.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, chúng tôi xin trân trọng thông báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ADB thống nhất thực hiện Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Ban quản lý dự án chuyên nghiệp (TA 8902-VIE) nhằm tăng cường năng lực của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMUs) và thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn vốn ADB đang thực hiện. Đồng thời, Hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ hỗ trợ chuẩn bị các dự án nguồn vốn ADB thực hiện trong thời gian tới. Hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện trong thời gian 2 năm, từ 2015- 2017, dự kiến tập trung vào các Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan của một số tỉnh được lựa chọn trong phạm vi toàn quốc.

Theo định hướng đó chúng tôi đã lựa chọn Tỉnh là một trong các tỉnh thuộc phạm vi của Hỗ trợ kỹ thuật này vì Tỉnh đáp ứng được tiêu chí đồng thời có các dự án nguồn vốn ADB trong giai đoạn đang thực hiện và sẽ được thực hiện giai đoạn 2016-2018. Chúng tôi hy vọng các tỉnh thuộc phạm vi Hỗ trợ kỹ thuật sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ nhóm dự án của ADB, chia sẻ ý tưởng với các tỉnh liên quan, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ ADB.

Để triển khai thực hiện, nhóm dự án của ADB, do ông Đỗ Nhật Hoàng phụ trách, sẽ sớm liên hệ với Sở Kế hoạch đầu tư và các Ban quản lý dự án của Tỉnh.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Tỉnh đối với nhóm dự án của ADB để thực hiện thành công dự án Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này và hy vọng được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Trân trọng,



Lê Quang Mạnh
Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại,
Bộ Kế hoạch đầu tư.



Rustam Ishenaliev
Trưởng ban quản lý dự án